

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN ĐỊA BÀN NAM BỘ HIỆN NAY

TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Học viện Chính trị khu vực II

ThS TRẦN QUỐC PHƯƠNG DUY

*Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo
Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh*

• **Tóm tắt:** Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ở nước ta nói chung và vùng Nam bộ nói riêng. Trên cơ sở khái quát nhận diện một số nguy cơ tiềm ẩn đối với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bài viết đề xuất một số giải pháp đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Nam Bộ hiện nay.

• **Từ khóa:** Âm mưu, hoạt động; các thế lực thù địch; Nam Bộ

1. Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn đối với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Nam Bộ hiện nay

Thứ nhất, các tổ chức phản động ở nước ngoài. Dù chiến tranh đã đi qua gần 50 năm nhưng đến nay, một số người Việt Nam trước đây là người bên kia chiến tuyến vẫn còn tư tưởng hận thù dân tộc, hận thù giai cấp, mong muốn khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa. Một số ít lập ra các hội đoàn, tổ chức phản động ở nước ngoài chống phá, xuyên tạc chế độ ta. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn đối với việc đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Nam Bộ hiện nay.

Thứ hai, kích động người lao động. Vùng Nam Bộ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lớn công nhân trong nước đến làm việc. Tuy nhiên, trình độ học vấn của một bộ phận công nhân còn thấp, tỷ lệ đáng kể là lao động phổ thông, nhận thức chính trị còn hạn chế, tiền lương và điều kiện sống còn thấp. Thực trạng này rất dễ bị các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội để kích động biểu tình, đình công, gây mất trật tự trị an. Đặc biệt, khi tổ chức Công đoàn chưa phát huy đầy đủ chức năng và vai trò cần có của mình, quản lý của các cấp chính quyền đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất còn bất cập thì việc một số kẻ

cơ hội chính trị lợi dụng và kích động công nhân đình công càng trở nên hiện hữu ở một số tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang. Thời gian qua, một số kẻ cơ hội chính trị, phản động đã xuyên tạc chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với công nhân; tiếp xúc, dụ dỗ, kích động công nhân đình công, nhất là khi có các sự kiện chính trị - xã hội nhạy cảm trong nước nhằm gây bất ổn xã hội¹.

Thứ ba, vấn đề biên giới với Campuchia. Nam Bộ có tuyến biên giới Tây Nam giáp Campuchia với tổng chiều dài 765,8 km, bao gồm: Tây Ninh, An Giang, Long An, Bình Phước và Kiên Giang. Việc cắm mốc biên giới cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn tồn đọng 05 khu vực giữa hai tỉnh Long An và Svay Riêng chưa hoàn thành việc hoán đổi đất theo Biên bản hợp đồng ghi nhớ (MOU) năm 2011. Nhìn chung, tình hình biên giới giữa hai nước cơ bản ổn định, người dân chung sống hòa bình, hữu nghị. Tuy nhiên, lợi dụng những vấn đề tồn tại trong phân giới cắm mốc, thời gian qua, Đảng Cứu quốc (CNRP), một số tổ chức phi Chính phủ (NGOs), hội nhóm Khmer Kampuchia Krôm (KKK) đã tuyên truyền kích động, gây bất ổn khu vực biên giới và phá hoại quan hệ hai nước. Tuy Tòa án Tối cao Campuchia đã tuyên bố giải tán CNRP và cấm hoạt động chính trị trong 05 năm đối với các quan chức cấp cao của CNRP, nhưng tình hình biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vẫn còn tiềm ẩn phức tạp do một số chính sách gần đây của chính phủ Campuchia, như: rà soát, thu giữ các cột mốc cắm thời Pháp; cấm người

Campuchia cho người dân nước láng giềng thuê đất giáp biên; những vấn đề liên quan ngoại kiều (trong đó có người Việt Nam sinh sống ở Campuchia). Bên cạnh đó, một vấn đề phức tạp khác là chủ quyền lịch sử vùng đất Nam Bộ luôn được các thế lực thù địch, tổ chức, hội nhóm KKK lưu vong lợi dụng xuyên tạc; từ đó kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan nhằm quốc tế hoá vấn đề Khmer Kampuchia Krôm².

Thứ tư, vấn đề dân tộc. Nam Bộ là vùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như: Chăm, Khmer, Hoa, S'tiêng, Châu Ro..., trong đó đồng bào Khmer và Chăm chiếm tỷ lệ đáng kể. Để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, các địa phương đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chăm và Khmer nói riêng. Tuy nhiên, tình hình an ninh vùng đồng bào Chăm và Khmer vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do trình độ học vấn của đồng bào còn thấp, trình độ phát triển kinh tế - xã hội chưa cao nên một bộ phận đồng bào bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, đòi chủ quyền của “Vương quốc cổ”, “Nhà nước Khmer Krôm tự trị”, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo dư luận quốc tế, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.³

Thứ năm, vấn đề tôn giáo. Ngoài các tôn giáo lớn du nhập từ nước ngoài, Nam Bộ còn có sự xuất hiện của các tôn giáo nội sinh như: Phật giáo Hòa Hảo (An Giang), Cao Đài (Tây Ninh), Bửu Sơn Kỳ Hương (Đồng Tháp), Từ Ân Hiếu Nghĩa (Bến Tre) v.v. Gần đây, một số “tôn giáo” ngoại lai mới

như Thanh Hải Vô Thượng sư, Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, Pháp luân công, Pháp môn diệu âm... cũng phát triển khá mạnh mẽ ở các tỉnh thành phía Nam, tổ chức truyền đạo trái phép, gây bức xúc trong nhân dân. Một số chức sắc trong một số tôn giáo ngày càng công khai thể hiện tư tưởng chống đối chính quyền, hậu thuẫn cho các hội nhóm xã hội dân sự trá hình, có nơi biến các cơ sở tôn giáo thành trung tâm tuyên truyền chống phá hết sức cực đoan, manh động, gây phức tạp tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Gần đây, một số chức sắc cực đoan trong một số tôn giáo bắt đầu có xu hướng liên minh, liên kết với nhau trong các hoạt động chống phá chính quyền thông qua cái gọi là “Hội đồng Liên tôn Việt Nam”. Ngoài ra, một số NGOs tôn giáo đã lợi dụng triển khai dự án tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có đông người theo đạo để tuyên truyền dân chủ, tự do tôn giáo theo kiểu phương Tây; xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước; tích cực quan hệ chặt chẽ với số chức sắc tôn giáo cực đoan để tìm hiểu việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc tại địa phương. Điều này đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp cho công tác quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng⁴.

Thứ sáu, vấn đề đất đai. Vùng Nam Bộ, đất đai phì nhiêu, có giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, nhiều khu công nghiệp ra đời đã làm cho giá đất tăng liên tục. Trong khi đó, công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên một số mặt chưa được thực hiện tốt đã gây nên những bức xúc, khiếu kiện kéo

dài. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn đối với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng Nam bộ hiện nay.

2. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Nam Bộ hiện nay

Một là, thông qua cá nhân, tổ chức tự thành lập để thực hiện chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm vừa qua, các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn, cách thức công khai đã trắng trợn xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới. Chúng cho rằng, vấn đề trước tiên, cốt yếu nhất là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời, xây dựng hệ thống lý luận khác, lấy đó làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một xã hội khác. Các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều hình thức, phương tiện tuyên truyền trái phép, nhất là mạng xã hội. Hiện nay, “chúng duy trì sử dụng 63 đài phát thanh có chương trình Việt ngữ, trên 400 báo, tạp chí, 88 nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn website, blog... Năm 2017, chúng đã tán phát vào trong nước trên 40.000 tài liệu tâm lý chiến để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Việt Nam. Riêng Ban Việt ngữ đài RFA, từ tháng 7/2015 đến nay đã đăng tải hơn 9.000 bài viết, có nhiều tin, bài xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại quan hệ đối ngoại của Việt Nam”⁵. Thông qua các diễn đàn tự lập, như Dân luận, Diễn đàn, Dân làm báo, Quan làm

báo, Tin tức hàng ngày, Nhật ký yêu nước, Nhật ký biểu tình, Lật đổ Đảng Cộng sản..., các thế lực thù địch đã đăng tải những bài biết, bài phỏng vấn, phát biểu của cá nhân chống đối, bất mãn nhằm gây dư luận xấu, hòng lung lay nhận thức, thay đổi ý chí, thay đổi lập trường và “chuyển biến” trong hành động của một bộ phận nhân dân và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng, đào tạo lực lượng nòng cốt, lâu dài thông qua danh nghĩa tài trợ giáo dục, đào tạo, nhân đạo.

Trong điều kiện mở cửa và hội nhập quốc tế đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đầu tư vào địa bàn Nam Bộ. Đây là cơ hội phát triển của vùng nhưng đồng thời là con đường để các tổ chức phản động nước ngoài, cơ hội chính trị trong nước thực hiện các âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, thông qua các hoạt động trao đổi, giáo dục, giao lưu văn hoá, tài trợ nhân đạo... Ngoài ra, chúng còn thông qua các chương trình phối hợp quân sự - dân sự, các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục, tổ chức huấn luyện kỹ năng mềm, hướng dẫn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Việt Nam... để dần dần chuyển hoá tư tưởng trong giới trẻ Việt Nam.

Ba là, thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng

Nam Bộ là nơi phát triển năng động, sáng tạo, cởi mở. Tuy nhiên, ở đây cũng chứa đựng nhiều thành phần phức tạp có quan hệ với các tổ chức nước ngoài. Một số cán bộ, đảng viên bất mãn nói xấu chế độ với danh nghĩa kiến nghị, “đổi mới, vì quốc gia”. Thống kê cho thấy, từ một nhóm Bô-xít thành lập năm 2009, đến nay đã nhân rộng thành rất nhiều nhóm khác nhau. Đa số đối tượng là

các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sỹ có trình độ, uy tín nhất định, được đào tạo trong và ngoài nước, thành phần xuất thân đa dạng⁶. Nhóm đối tượng này sử dụng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có việc dựa vào các sự kiện chính trị, các hội nghị, các ngày lễ lớn của quốc gia để có những bài viết phản chính trị, xuyên tạc tình hình đất nước, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận; soạn thảo, ký tên các kiến nghị, tuyên bố rồi đưa lên mạng internet kêu gọi người dân tham gia ký tên ủng hộ...

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến còn diễn ra ở một số đảng viên, giáo viên, học sinh, luật sư, phóng viên, báo chí... thiếu trách nhiệm, thường xuyên đưa những thông tin tiêu cực lên mạng xã hội làm xáo trộn dư luận, cổ súy cho bạo lực.

Bốn là, dùng nhiều cách để tác động, gây ảnh hưởng đến quá trình hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật của Việt Nam.

Các thế lực thù địch, bằng nhiều hình thức, trong đó có việc thông qua hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự tác động vào nhóm lợi ích để tuyên truyền quan điểm chính trị, kinh tế, văn hoá theo hướng có lợi cho họ. Chẳng hạn, một số đối tượng tổ chức kỷ niệm ngày tự do báo chí quốc tế, tài trợ khoá huấn luyện nghiệp vụ điều tra cho phóng viên, triển khai chương trình khách tham quan tình nguyện - VOLVIS dành cho các lãnh đạo báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh... nhằm tuyên truyền về vấn đề tự do ngôn luận, báo chí, tác động chuyển hóa tư tưởng và hình thành một lớp phóng viên trẻ có quan điểm làm báo theo kiểu phương Tây.⁷

Năm là, lợi dụng và tranh thủ các điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn Nam Bộ để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định

Trong thời gian vừa qua, một số điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội diễn ra tại một số địa phương như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, nhất là điểm nóng liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ban đầu, đây chỉ là sự “phản ứng” của một bộ phận người dân trước một số vấn đề họ còn thiếu thông tin, hoặc nhận thức chưa đầy đủ, nhưng sau đó do một số phần tử xấu kích động nên tình hình thêm phức tạp. Các thế lực thù địch đã có tính toán, tổ chức, sử dụng nhiều phương thức khác nhau để kích động đám đông chống đối chính quyền, làm mất trật tự an ninh tại một số địa phương, gây thiệt hại về nhiều mặt. Với chiêu thức kêu gọi “bài Trung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “đấu tranh bất bạo động”..., họ dùng mạng xã hội, tờ rơi, vận động, mua chuộc cá nhân để có đông người tham gia biểu tình, gây rối.

Như vậy, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Nam Bộ diễn ra đa dạng, phức tạp, với các tính chất khác nhau, có những đặc điểm riêng do điều kiện lịch sử, tự nhiên và xã hội trên địa bàn. Những nguy cơ tiềm ẩn gây bất ổn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn vẫn còn. Nhận diện đầy đủ và chủ động, đề xuất các phương án phòng, chống các hoạt động chống phá hiện nay là rất cần thiết.

3. Giải pháp đấu tranh đối với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Nam Bộ hiện nay

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức chính trị chưa đầy đủ của một bộ phận nhân dân và cán bộ, đảng viên là có thể một kẻ hở để các thế lực xấu lợi dụng. Vì vậy, để tăng cường năng lực “đề kháng” cho một bộ phận quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên. Để làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thật sự thâm nhập vào quần chúng nhân dân, cần tiếp tục đổi mới công tác này cả về nội dung, chủ thể, phương thức, hình thức và biện pháp thực hiện.

Hai là, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc phòng, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vai trò của những người đứng đầu cấp ủy đảng địa phương thể hiện ở việc tăng cường lãnh đạo đối với công tác tư tưởng, chính trị; gương mẫu trong thực hiện đạo đức, lối sống; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Người đứng đầu chính quyền địa phương thể hiện vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

quản lý nhà nước trên địa bàn thật sự hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân địa phương; kịp thời giáo dục, uốn nắn, xử lý kỷ luật những công chức vi phạm chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Động viên các chức sắc, tu sĩ đứng đầu của tôn giáo có uy tín phát huy đầy đủ vai trò của mình trong việc định hướng, giáo dục đồng bào theo tôn giáo không bị các thế lực xấu lợi dụng và tham gia một số hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Để làm tốt được điều này, bên cạnh việc thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mỗi chức sắc tôn giáo, cấp uỷ, chính quyền địa phương cần có cơ chế, biện pháp phù hợp để phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác này.

Ba là, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao đời sống tinh thần, văn hoá, dân trí cho nhân dân địa phương; kịp thời theo dõi, xử lý kịp thời, dứt điểm có hiệu quả những vụ việc, nhạy cảm, phức tạp kéo dài; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước nhằm củng cố niềm tin cho người dân, không để phát sinh những vấn đề tư tưởng, điểm nóng phức tạp.

Bốn là, tăng cường vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham gia tích cực vào việc đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị. Tăng

cường công tác thông tin, truyền thông trên các trang mạng xã hội, như blog, facebook, twitter, zalo, skype, youtube, instagram... Quản trị tốt mạng xã hội nhằm ngăn chặn có hiệu quả tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Năm là, thực hiện tốt việc đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác chủ trương, đường lối của Đảng. Việc tổ chức đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác chủ trương, đường lối của Đảng không chỉ giúp uốn nắn, chỉnh sửa những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc, mà còn thông tin, giải tỏa bức xúc cho các trường hợp thuộc diện tham gia đối thoại, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị ■

¹ Ban Tuyên giáo Trung ương: *Báo cáo chuyên đề “Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị tại các tỉnh, thành phía Nam; đề xuất giải pháp đấu tranh trên lĩnh vực tuyên giáo”*, Hà Nội, 2020, tr.4.

² Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sdd*, tr.5.

³ Tổ chức Khmer tự do của Sơn Ngọc Thành tập trung xuyên tạc cơ sở lịch sử, pháp lý chủ quyền Việt Nam đối với vùng đất Nam Bộ, đòi “độc lập”, “tự trị”, tiến tới lập “Nhà nước Khmer Krôm tự trị”; “Liên đoàn KKK” của Thạch Ngọc Thạch tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền nhằm thu hút sự chú ý, ủng hộ của quốc tế; “Cộng đồng KKK của Thạch Sê Tha tổ chức các phong trào chống Việt Nam tại Campuchia với quy mô lớn như tuần hành biểu tình, gửi thỉnh nguyện thư; Các hội người Khmer (Hội KKK, Hội ái hữu Khmer Krôm, Hội cứu KKK, Hội bảo vệ nhân quyền KKK, Hội sư sãi Campuchia Krôm) kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, lôi kéo người Khmer “hướng về đất mẹ Campuchia” (xem: Ban Tuyên giáo Trung ương, *Báo cáo chuyên đề “Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị tại các tỉnh, thành phía Nam; đề xuất giải pháp đấu tranh trên lĩnh vực tuyên giáo”*, tr.6.

⁴ Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sdd*, tr.7.

⁵ Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sdd*, tr.9.

⁶ Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sdd*, tr.10.

⁷ Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sdd*, tr.9.